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บทคัดยอ 
 

 วัตถุประสงคของรายงานการวิจัยเร่ืองนี้  1) เพื่อศึกษาความหมายและความสําคัญของ   
ดะอฺวะฮฺ  2)  เพื่อศึกษาความหมายและความสําคัญของการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺในอิสลาม  3)  เพื่อ
ศึกษาการดะอฺวะฮฺของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในการดะอฺวะฮฺเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ  โดย
เครื่องมือหลักในการดําเนินการวิจัย คือ แบบสอบถามจากกลุมตัวอยางประกอบดวยคณะกรรมการ
อิสลามประจํามัสยิด จํานวน 18 คน และสัปปุรุษมัสยิด จํานวน 371 คน 
 ผลการศึกษา พบวาคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
และความสําคัญของการดะอฺวะฮฺอิสลามระดับสูงมากแตสัปปุรุษมัสยิดมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ความหมายและความสําคัญของการดะอฺวะฮฺอิสลามในระดับสูง  คณะกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิด สัปปุรุษมัสยิดมีความเขาใจเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ
ระดับสูงมาก  คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดมีความเห็นวาการดะอฺวะฮฺของ
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดในอําเภอยี่งอในการสงเสริมการเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺในอําเภอ     
ยี่งอ  จังหวัดนราธิวาสระดับสูง  โดยรวมการดะอฺวะฮฺเพื่อเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺของคณะกรรมการ
อิสลามประจํามัสยิดอยูในระดับสูงแลว ยกเวนบางประเด็นที่ควรทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท 
หนาที่  หุกม  และแบบอยางของทานนบี  คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดและผูนําทุกระดับควร
เปนแบบอยางที่ดี มีการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺที่หลากหลายและตอเนื่อง โดย
การจัดพิมพวารสารและจัดโครงการเพื่อสงเสริมเศาะลาฮฺญะมาอะฮฺ 
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ABSTRACT 
 

 This thesis is aimed to examine the roles of masjid committees and ma’moom 

community. The objectives of this study are 1) to investigate the knowledge and 

understanding of masjid committees, ma’moom on da’wah activities, and 2) to 

investigate the knowledge and understanding of masjid committees, ma’moom on 

solat jama‘ah and 3) to investigate how masjid committees, ma’moom community on 

da’wah, and solat jama‘ah work. A set of questionnaires is prepared and used as the 

main tool to collect some perceptions from the respondents in Yinga as the primary 

data. The respondents are from 18 masjid committees and 371 ma’moom. 

  
 In the study results, the masjid committees and the ma’moom community have 

understood the meaning and the significance of solat  jama‘ah  in a very high degree.  

The masjid committees and the ma’moom viewed that the da’wah activities are 

important in evaporating solat jama‘ah activities in Yinga in a high degree. In 

general, da’wah activities for solat jama‘ah of  masjid committees in the high degree, 

except for  some  issues  required more understanding about Islamic roles, such as 

duty, hukum laws according to the sunnah of Prophet Muhammad. In addition, all the 

committees and the community leaders should be a good model for the local 

communities in handling the da’wah activities and proceeding the activities 

continuously, which includes issuing magazines and projecting jama’ah programs.               
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       :  دور أعضاء الس الإسلامي للمساجد في الدعوة وحث الناس لصلاة الجماعة:  عنوان البحث
   ميدانية للمجلس الإسلامي للمساجد بمحافظة جرينجا ولاية ناراتيوات دراسة   

  . سسري والي:   الباحث
  . الدراسات الإسلامية:   قسم

  . ه1428:    العام الدراسي
  

  مستخلص البحث
الدعوة لأجل معرفة وفهم دور أعضاء الس الإسلامي للمساجد  إلى يهدف هذا البحث  

معرفة كيفية قيامهم بهذا العمل كذلك  و.شؤون أخرى يهم اتمعو صلاة الجماعة إلىوحث الناس
 طريقة الاستبيانات بحثها في كتابة الة تَتَبَّع الباحث.حقاأمر المساجد يكون أنموذجا للقائمين بل
 371 عضوا و18 البالغ عددهم  ‘استجوابات أعضاء الس الإسلامي للمساجد في تلك المنطقةو

  .مأموما
احث من خلال بحثه ؛ معرفة وفهم أعضاء الس الإسلامي للمساجد للأمور واستنتج الب  

سلمين العوام فهم يعرفون إلا أن الم. بالمتعلقة بالدعوة وأهميتها فهما واعيا يصل إلى المستوى الأعلى 
وأن أعضاء الس الإسلامي . ويفهمون تلك الأمور فهما عاديا يصل إلى مستوى عالٍ فقط 

للمساجد والعوام من المنتسبين لتلك المساجد يعرفون ويفهمون حقيقة صلاة الجماعة في المساجد 
  .ومدى أهميتها يصل هذه المعرفة والفهم الواعي إلى المستوى الأعلى

ويرى أعضاء الس الإسلامي للمساجد والعوام المنتسبين أن دور أعضاء الس الإسلامي   
 في القيام بواجب الدعوة وحث الناس لصلاة - بمحافظة جرينجا ولاية ناراتيوات -للمساجد 

فبشكل عام نقول بأن قيامهم بالدعوة وحثهم لصلاة الجماعة في مستوى . الجماعة في المستوى العالي
، ل إلا أن هناك بعضا الأمور يجب توضيحها وبياا كالدور والواجبات والحكم والسنة النبوية عا

أعضاء الس الإسلامي للمساجد وكبار المسؤولين في المنطقة لهم أثر في توعية الناس علما بأن 
لندوات صلاة الجماعة المستمر وذلك عن طريق توزيع المطويات والنشرات والواظبة على الموحثهم 

  .العلمية في ذلك 
 
 
 




